

IR62/012

13 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการเข้าลงทุนในบริษัท บินส์ แอนด์ บราวน์ จำกัด และการจัดตั้งบริษัท เจ พิทูพี จำกัด ซึ่งเป็นการลงทุนของบริษัทย่อยของบริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด

เรียน กรรมการ และผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 โดยมีมติสำคัญที่ต้องแจ้งสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้เข้าลงทุนในบริษัท บินส์ แอนด์ บราวน์ จำกัด โดยซื้อหุ้นจาก บริษัท เจเอเอส แอสเซท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น ที่ราคา 10 บาทต่อหุ้น จำนวน 2,579,998 หุ้น ซึ่งภายหลังจากการเข้าซื้อหุ้น บริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 60 ของบริษัท บินส์ แอนด์ บราวน์ จำกัด

อนึ่ง การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการตามประกาศดังกล่าวแล้ว มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.13 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 15 ตามที่กำหนดในประกาศดังกล่าว บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามประกาศดังกล่าว นอกจากนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม การเข้าทำรายการดังกล่าวมีสัดส่วนของการเข้าร่วมทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทที่เข้าร่วมทุน ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. มีมติรับทราบและอนุมัติการจัดตั้ง บริษัท เจ พิทูพี จำกัด ซึ่งเป็นย่อยของบริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด ที่จะถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 99.99 เพื่อประกอบธุรกิจหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (Peer to Peer Lending Platform) โดยมีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลัดดา วรณธารากุล)  
เลขานุการบริษัท  
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)